

นิเทศสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 110 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี ผลการเลือกตั้งมีดังนี้

ตำแหน่งประธาน ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือ

รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส

คณะกรรมการฯ ประเภทอาจารย์ประจำ มีผู้ได้รับการเลือกตั้งดังนี้ (เรียงตามลำดับคะแนน)

ลำดับ 1 อาจารย์วิเชียร ทองสิน ลำดับ 2 ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด ลำดับ 3 ผศ.คูสิต หวันเหลี่ยม ลำดับ 4 อาจารย์ไพฑิวิฑิต ชนะกาญจน์ ลำดับ 5 อาจารย์โสภณ ชุมทองโต ลำดับ 6 ผศ.ศุภมาต पालรังษี ลำดับ 7 อาจารย์สุชาติ ปิยะกาญจน์ (คะแนนเท่ากับลำดับที่ 8) ลำดับ 8 อาจารย์วสันต์ หาญณรงค์ ลำดับ 9 ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน ลำดับ 10 อาจารย์อุดม ทิพย์รักษ์ ลำดับ 11 ผศ.ดร. เกศริน มนูญผล ลำดับ 12 ผศ.สุภาพ บุญเรือง ลำดับ 13 อาจารย์วิจิต จรุงสุจริตกุล ลำดับ 14. อาจารย์ชัชวาลย์ รัตนพันธ์ ลำดับ 15 ผศ.สุชาติ การะกรม ลำดับ 16 ดร.จิต นวนแก้ว (คะแนนเท่ากับลำดับที่ 17) ลำดับ 17 ผศ.สืบพงศ์ จินดาพล ลำดับ 18 อาจารย์เบญจพร ชนะกุล และลำดับ 19 อาจารย์สุชาติ วิสุทธิพันธ์

กรรมการประเภทข้าราชการ คุณจวีร์รัตน์ เสนาะกรรม ผ่านการเลือกตั้ง

มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้จำนวน 191 คน จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 298 คน

“งาน 54 ปี ตักศิรีเหลืองแดง จัด 7-9 ม.ค. สกหน้า”

ที่ มรภ. นครฯ ของเรา



เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ ช่างราชการ และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช



เวทีประชุม “ประชาคมจังหวัดเฝ้าระวังบังคับใช้ พรบ.๙” (ภาคใต้)

เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประชากรเพิ่มจำนวน เทคโนโลยีและการสื่อสารยุคใหม่เข้ามาแทนที่ ความเร่งรีบของการใช้ชีวิตในสังคมไทย และเครื่องดื่มนิยมนิสัย อย่างเหล้าเบียร์ที่มักจะพบเห็นตามงานประเพณีต่างๆ ส่งผลให้ประเพณีอันงดงามของไทยถูกลดความงามลงเรื่อย ๆ จึงทำให้เกิดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ออกมาต่อต้าน เพื่อต้องการให้คนไทยทุกภาคส่วนลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ ข้าพเจ้า นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2) ก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนไทยหยุดดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังของข้าพเจ้าที่จะทำได้

เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ประชาคมจังหวัดเฝ้าระวังบังคับใช้ พรบ.๙ (ภาคใต้) ภายใต้ชื่อ “แผนงานประชาคมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์” ซึ่งในวันแรกเนื้อหาของการประชุมก็เป็นการแลกเปลี่ยนกิจกรรมของแต่ละจังหวัดของภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาว่าแต่ละจังหวัดได้ทำโครงการอะไรไปแล้วบ้าง ส่วนวันที่ 2 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ซึ่งพวกเราได้เดินขบวนไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธำรงค์ เจริญกุล ซึ่งท่านให้การต้อนรับคณะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นกันเอง ส่วนวันที่ 3 เป็นการประชุมการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด

ในการมาประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการผลักดันเชิงนโยบาย ทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งข้าพเจ้าก็สามารถนำกลับมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้

นางสาวปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ
นักศึกษสาขาวิชานิติศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2)





บรรณาธิการหทัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทัต , นางณัชฎา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อติมานนา นายกองถพ ประชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีชาล

งานเฉลิมฉลองครบรอบสถาปนา 5 ทศวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช "เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 54 ปี เหลืองแดง" ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554 ขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้แจ้งกิจกรรมที่จัดมากันหนาตา กิจกรรมแรกที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นของคณะเทคโนโลยี เป็นการจัดการอบรมปฏิบัติการสร้างสรรค์ ศิลปะบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ วิทยาการโดย รศ.โกมล รักษ์วงศ์ โดยมีอาจารย์ชัชวาลย์ รัตนพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน

กิจกรรมที่สอง อาจารย์อรจิตร์ ไชยลิขิต แจ้งว่าจะมีการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน โดยจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน ยังอยู่ที่คณะเทคโนโลยี อาจารย์ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์ จะจัดการนำเสนองานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา โครงการสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาทุกหลักสูตร

มาต่อกิจกรรมของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศชัดจะจัดงาน "ตลาดนัดหลักสูตร" สามวันเต็มๆ ตั้งเป้าไว้ที่ 500 คน ส่วน สวท.หรือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดงานบู๊คแฟร์ สามวันเต็มเช่นกัน ณ อาคาร 19 ทั้งสองรายการ

การแข่งขันปรุงอาหารพื้นบ้านบักไซ่ได้ การแข่งขันที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายปี สาขาวิชาบัญชี ยังคงสานต่อโดยเชิญกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดนครฯ มาร่วมประชันเสน่ห์ปลายจวัก กิจกรรมที่สองของบัญชี จัดในรูปแบบของการบรรยายเรื่อง "เพศศึกษาผ่านสื่อ" โดยนพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ตั้งใจจะเชิญนักเรียน ม.ปลายมาร่วม ตั้งเป้าไว้ 500 คน กิจกรรมยังไม่หมดแค่นี้ จะขยายต่อไปฉบับถัดไป

29 พฤศจิกายน นี้ เตรียมพบกับการบรรยายเรื่อง แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยตามระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ปี 2553 และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ต้องการทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และสมศ. สามารถศึกษาเอกสารล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา www.nstru.ac.th/QA

ข่าวฝากมาจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่าจ้ง แจ้งถึงลูกบ้านทุกคนครบถ้วน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายนนี้ จะมีการแจกจ่ายข่าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ประชาชนหมู่ 4 ทุกคนครบถ้วน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยพุทธศาสนสุภาษิต "สัจเจนาลิกวาทีนํ พิงชนะคนพูดปิดด้วยคำจริง "

สวัสดิ์ดีคะ